

Số: 43/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 8 năm 1977

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC PHÂN PHỐI LƯƠNG THỰC TRONG NHỮNG NGÀY ĐẦU THÁNG 8/77

Ủy ban nhân dân Thành phố dự định sẽ triệu tập 1 cuộc hội nghị vào đầu tháng 8/77 để bàn cụ thể về việc khẩn trương đẩy mạnh sản xuất và tiết kiệm lương thực trong thời gian sắp tới của Thành phố. Trong khi chuẩn bị cuộc hội nghị này, để kịp thời chỉ đạo vấn đề phân phối lương thực trong những ngày đầu tháng 8/77, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ thị một số điểm cụ thể như sau :

1/ Sở Lương thực, Ủy ban nhân dân các quận, các Phòng Lương thực phải chỉ đạo các cửa hàng lương thực, các Tổ phục vụ bán đủ 9 kí lô lương thực tháng 7/77 cho nhân dân thuộc diện được cung cấp. Do lượng lương thực quá ít nhất là gạo, việc điều phối gặp trở ngại, bị động, có nhiều mặt hàng, việc cân đong của các Tổ phục vụ thêm phức tạp khó khăn, vì vậy nơi nào đến ngày 31/7 chưa bán đủ 9 kí lô lương thực cho nhân dân thì phải cố gắng bán đủ trong 7 ngày đầu tháng 8/77. Không nơi nào được tùy tiện cất xén, không bán đủ tiêu chuẩn theo quy định.

Sở Lương thực, các Phòng Lương thực điều hòa, cân đối các mặt hàng lương thực cho các quận, các cửa hàng, các Tổ phục vụ, không được nơi thì quá nhiều khoai, nơi thì quá ít gạo. Đồng thời chỉ đạo chặt chẽ các tổ phục vụ bảo đảm bán đúng tỷ lệ giữa gạo, bột mì và khoai cho quần chúng theo khả năng thực tế về lương thực của tháng 7.

2/ Việc vận động tiết giảm lương thực đối với hộ A và 1 phần hộ B, một số nơi đã tích cực làm và bước đầu có kết quả tốt. Nhưng còn nhiều nơi, chưa tích cực vận động, đến nay chưa hoàn thành được danh sách, chưa nắm được số lương thực có thể tiết giảm được, đồng thời có nhiều hiện tượng cất giấu bừa bãi không đúng tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Các cấp cần quán triệt tinh thần sau đây :

a- Tiết giảm lương thực trong thời gian trước mắt, là một cuộc vận động, giáo dục, phát động quần chúng. Trên

(mắt dòng)

Về lương thực mà phát động tinh thần đoàn kết tương trợ “lá lành đùm lá rách”, ý thức làm chủ tập thể của quần chúng, vận động hộ A và 1 số hộ B tự nguyện nhường phần lương thực được cung cấp để Nhà nước điều hòa cho diện nhân dân lao động đời sống còn nhiều khó khăn.

b- Cách làm là phải đưa ra cho Tổ dân phố thảo luận bình nghị, kết hợp tính tự giác của quần chúng với hướng dẫn của lãnh đạo, không được chỉ dựa vào Tổ trưởng dân phố và 1 vài cán bộ cơ sở mà quyết định việc tiết giảm đối với hộ này hay hộ khác 1 cách không thật sát với hoàn cảnh từng gia đình.

c- Tiêu chuẩn tiết giảm, một mặt cần dựa vào đăng ký kinh doanh hộ A, hộ B nhưng chủ yếu là phải xem xét thật sát và cụ thể mức thu nhập của từng hộ. Những hộ nào mức thu nhập hàng tháng không đủ để mua gạo theo giá thị trường tự do thì không vận động tiết giảm. Những hộ tuy không đăng ký kinh doanh nhưng còn nhiều tiền của, mức sống cao thì ta cũng cần vận động tiết giảm. Tuyệt đối không được cắt lương thực đối với cán bộ, công nhân, viên chức.

- Không nên máy móc, cứng nhắc theo con số hướng dẫn tiết giảm lương thực 50% hộ B.

- Không được máy móc quy định thời gian tiết giảm đối với từng hộ.

- Những hộ không mua lương thực của Nhà nước thì vẫn được mua các nhu yếu phẩm khác theo tiêu chuẩn đã quy định tùy theo khả năng phân phối của ta.

3/ Do nhiều nguyên nhân nên khoai lang về đến các Tổ phục vụ bị hư hỏng quá nhiều và do khó khăn chung về lương thực nên trong tháng 7 đồng bào Thành phố phải ăn khá nhiều khoai trong phần lương thực của mình. Các cấp cần tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng để đồng bào hiểu rõ khó khăn. Sẵn sàng ăn độn khoai. Mặt khác cơ quan lương thực cần cải tiến hơn nữa khâu tiếp nhận, vận chuyển, điều hòa, phân phối để hạn chế phần khoai thối, khoai sùng. Nơi nào còn có quá nhiều khoai thì bán thêm cho đồng bào, không tính trong tiêu chuẩn lương thực, theo giá đã quy định.

4/ Từ nay đến hết năm 1977, theo ước tính, hàng tháng đồng bào nội thành có thể còn phải ăn bột mì từ 30% đến 40% trong phần lương thực của mình. Vì vậy Sở Thương nghiệp, Sở Lương thực kết hợp các quận phường cần chỉ đạo tổ chức, chế biến mì sợi và bán mì cải thiện bữa ăn cho quần chúng. Phải chỉ đạo giá gia công, tiêu chuẩn vệ sinh, định trọng lượng giữa bột với bánh mì, mì sợi, hướng dẫn thời gian giao nhận, phân phối bánh mì để không ảnh hưởng đến giờ giấc làm việc, sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên chức và đồng bào. Đề phòng, ngăn chặn các thủ đoạn nâng giá gia công, ăn

(mất dòng)

5/ Hơn lúc nào hết trong lúc tình hình lương thực còn nhiều khó khăn Ủy ban nhân dân các quận, các phường nêu cao đầy đủ tinh thần trách nhiệm trong việc quản lý phân phối lương thực, nắm chắc tình hình, chỉ đạo sâu sát,

giải quyết kịp thời những trường hợp cụ thể ở cơ sở để ổn định đời sống ổn định tư tưởng cho quần chúng.

Các đồng chí triển khai thực hiện ngay chỉ thị này và kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân Thành phố.

Nơi nhận:

- Sở Lương thực, Sở Thương nghiệp |
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện
để thi hành
- Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể để
biết
- Hội đồng nhân dân Thành phố
- Thường vụ Thành ủy để báo cáo
- Lưu.

vok.300b

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
LÊ ĐÌNH NHƠN